

## Đức Thánh Cha t n phong 22 H ng Y m i

T&#225;c Gi&#7843;: Lm Tr n Đức Anh OP  
Th&#7913; Hai, 20 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2012 23:14

---

Các H ng y m i đ c y thác m t đ ch v tình th ng: yêu m n Thiên Chúa, yêu m n Giáo Hội, yêu m n anh ch em



VATICAN - Sáng th b y, 18-2-2012, ĐTC Bi n Đức 16 đã ch t a công ngh th 4 trong tri u đ i Giáo Hoàng c a ngài đ t n phong 22 h ng y m i, theo m t l nghi đ c đ n gi n hóa.

Ph n th 2 c a Công ngh dành cho vi c xác nh n và công b ngày tôn phong hi n thánh cho 7 v chân ph c.

Hi n di n t i Đ n th Thánh Phêrô có h n 120 H ng y đã đ c t n phong đ n t các n c, hàng trăm Giám M c và đông đ o thân nhân và tín h u c a các v ti n ch c. Nhà th không đ ch nên hàng ngàn ng i khác ph i tham d bu i l t qu ng tr ng bên ngoài qua các màn hình kh ng l , d i b u tr i n ng đ p.

## Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Sau khi chào mừng và lời nguyện nôm đợu của ĐTC, công đoàn đã nghe tuyên bài Tin Mừng theo thánh Marco (10,32-45).

Trong bài huấn dụ, ĐTC đã ghi thích câu nói của Chúa Giêsu "Con là Phêrô, trên đá này Thầy sẽ xây dựng Giáo Hội của Thầy" để nêu bật ý nghĩa của việc trở thành Hồng Y, và Ngài đưa vào bài Tin Mừng về công bố để nêu rõ tinh thần mà với Hồng Y phải có, tinh thần của người phụng vụ, để tránh rơi vào những cám dỗ trần tục.

Ngài nhận nhiệm vụ kiến các Hồng y mới, qua việc nhận thức hiểu biết nhà thờ tại thành Roma này học tập giáo phận phận, để các tháp nhập với tất cả mọi người vào Giáo Hội Roma, do Người là K&#225; V&#225; thánh Phêrô hồng y đầu tiên, để công tác chung với Người trong việc cai quản Giáo Hội hoàn vũ.

Ngoài ra, qua việc việc trao mũ để hồng y, các Hồng y mới được dạy thác mật để tình thần: yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến anh chị em với một lòng tận tụy tụy tụy và vô điều kiện, cho đến đổ máu đào nếu cần, như công việc trao mũ hồng y và nh&#225; màu áo để của các vị linh tử.

Ngoài ra, các Hồng y cũng được yêu cầu phụng vụ Giáo Hội trong tinh thần mến và kiên nhẫn, trong sự thanh liêm và khôn ngoan của các bậc thầy, với nghề nghiệp và sự cần mẫn của các vị chức, với lòng trung thành và can đảm của các vị tử đạo."

Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC qu&#225;ng đi nghĩa trình thuật của bài Tin Mừng nói về hai người con ông Zebedeo đòi người chết. Ngài nhận xét rằng: "Qua lời th&#225;nh của, Giacôbê và Gioan chết mình không hiểu tiêu chuẩn của sự sống mà Chúa Giêsu làm chết, tiêu chuẩn này phải là đức tính của người môn đệ, trong tinh thần và trong hành động.

Tiêu chuẩn sống sai lầm này không phải chỉ trong hai người con của ông Zebedeo mà thôi, vì theo thánh sách Phúc Âm, tiêu chuẩn này cũng lây sang cả 10 Tông đồ khác: họ bắt đầu từ các vị của Giacôbê và Gioan" (v.41). Họ phạm tội vì không đi vào tiêu chuẩn của tin Mừng và rơi vào

tiêu chuẩn quy định lòng và vinh quang.”

ĐTC nhận mệnh lệnh: ”Thầy nghĩ và phúc vụ, ích kỷ và vạ tha, chiếm hủu và cho đi, vạ lợi và nhàn nhàn không: nhàn nhàn tiêu chuẩn trái ngược sâu xa với nhau, đừng đừng vạ nhau trong mệnh lệnh và mệnh lệnh.”

Không có hối nghi gì trên con đường Chúa Giêsu đã chọn: Ngài không nhàn nhàn chỉ để cho các môn đồ thối nát và ngài nay con đường này bằng lòng nói nhàn nhàn Ngài đích thân sống con đường này. Thầy và Chúa Giêsu thích: “Con Người cũng không đến để phúc vụ, nhàn nhàn là để phúc vụ và hiến mình sống mình để cứu chuộc nhân loại” (v.45).

Nhàn nhàn này đức biết soi sáng mệnh lệnh cho Công giáo hôm nay. Nhàn nhàn này vang dội trong sâu thẳm linh hồn và là một lợi ích, một lợi ích nhỏ, một mệnh lệnh nhỏ và là một lợi ích khích lệ đức biết cho anh em đáng kính là nhàn nhàn sống đức biết tháp nhập vào Hồng y đoàn.”

Và ĐTC nhận mệnh lệnh: Anh em thân mến là nhàn nhàn sống đức biết gia nhập Hồng y đoàn! Đức biết sống hiến thân trên vạ của Chúa Kitô trên thập giá là nguyên lý, là sống khích lệ và sống mệnh lệnh cho đức tin hoạt động trong đức ái.

Đức biết sống mệnh lệnh của anh em trong Giáo Hội và trên thế giới luôn luôn và chọn trong ”Chúa Kitô” mà thôi, theo tiêu chuẩn của Ngài chỉ không phải tiêu chuẩn của thế gian, đức biết đức tin soi sáng và đức biết linh hoạt như đức ái, đức biết chuyển động chúng ta tới Thánh Giá vinh quang của Chúa.

Trên chiếc thuyền mà tôi sống trao cho anh em, có hình thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, để giáo dân có ngôi sao hướng dẫn Đức Mẹ.

Khi mang mệnh lệnh này, hàng ngày anh em đức biết kêu gọi như đức biết chọn tá mà hai thánh Tông đồ đã trình bày về Chúa Giêsu đến để cứu thế giới Roma này, làm cho Giáo Hội đức biết phong phú như máu của các vị.

## Đức Thánh Cha tìn phong 22 Hồng Y mới

T&#225;c Gi&#7843;: Lm Trìn Đức Anh OP  
Th&#7913; Hai, 20 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2012 23:14

---

Trong khi số nhữc địn Đức Trinh Nữ Maria số luôn luôn là mọt lịi mịi gịi anh em bññc theo M, là Đức ng đã kiên vñg trong đñc tin và là nñ tñ khiêm hñ cñ a Chúa”.

### Tìn phong

Sau bài huñn đñ, ĐTC bñt đñ u nghi thñc tñn phong Hñng y mịi.

Ngài nhñc nhñ các tân hñng y: ”Mang mñc phñm phñc màu đñ, các vñ Hñng Y phñi là nhñng chñng nhân can trñng cñ a Chúa Kitô và Phúc âm cñ a ngài tñi thành Roma cũng nhñ tñi nhñng nñi xa xãm nhñt. Vì vñy vñi quyñn cñ a Thiên Chúa toàn năng cñ a các thánh Tông Đñ Phêrô Phaolô và quyñn cñ a chúng tôi, chúng tôi tñn phong và long trñng tuyên bñ các anh em chúng tôi sau đây là Hñng Y cñ a Hñi Thánh Roma.”

ĐTC lñn lññt xñng tên 22 Hñng Y, trong đó có 10 vñ thuñc các cñ quan trung ññng Tòa Thánh, phñn còn lñi gñm các GM cai quñn các giáo phñn trên thñ giñi và 3 vñ lão thành đã đñy công phñc vñ Giáo Hñi.

Ngài cũng ñn đñnh 13 vñ tân Hñng y thuñc đñng phó tñ, trong số này có 10 vñ thuñc các cñ quan trung ññng Tòa Thánh. 9 vñ còn lñi là các Hñng y thuñc đñng Linh Mñc. Các vñ là nhñng ngññi đang coi sóc các giáo phñn ñ các nñi.

Tiñp đñn, các tiñn chñc Hñng Y đã tuyên xñng đñc tin và tuyên thñ trung thành vñi Chúa Kitô và Tin Mñng cñ a Chúa, luôn luôn tuân phñc Tòa Thánh và Thánh Phêrô nñi bñn thân ĐTC Biñn Đñc 16 và các đñng kñ vñ ngài đññc bñu lên hñp pháp; luôn bñ o tñn bñng lñi nói và hành đñng tình hiñp thông vñi Giáo Hñi Công Giáo; không bao gñi tiñt lñ cho ngññi nào nhñng gì đã đññc ñy thác đñ gñn giñ, mà số tiñt lñ đññu ñy có thñ gây hñi hoñc làm ô danh Hñi Thánh; hñt sốc chuyên cñn và trung tín thi hành các công tác đññc kêugñi thi hành trong viñc phñc vñ Giáo Hñi, theo các quy tñc luñt đñnh.

Kñ đñn, tñng Hñng Y lñn lññt tiñn lên quì trññc mọt ĐTC đñ ngài đñi mũ đñ Hñng Y, và khi trao nhñn. Sau khi lãnh mũ và sốc phong các Tân Hñng Y trao đñi cñ chñ bình an vñi ĐTC các vñ đñn chào các Hñng Y cũ rñi lên ngñi trên 22 chiñc ghñ dành cho các vñ.

## Đức Thánh Cha t n phong 22 H ng Y m i

T&#225;c Gi&#7843;: Lm Tr n Đức Anh OP

Th&#7913; Hai, 20 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2012 23:14

---

Chi u hôm qua, t lúc 4 gi r i đ n 6 gi r i, 22 tân H ng Y đã đón tiếp nh ng ng i đ n chúc m ng. Các v đ c phân ph i các đ a đ m khác nhau trong dinh Tông Tòa, hành lang B o tàng vi n Vatican và Đ i thánh đ ng Phaolô 6.